

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ประกาศและบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 กฎหมายกำหนดว่า การทำผิดมีกรณีใดบ้าง

กรณีแรก ถ้าเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ (ล็อกหรือปิดเครื่องแล้ว) ถ้ามีคนแอบเข้าไปโดยอาจจะรู้ User ID และ password ของเจ้าของคอมพิวเตอร์แล้วแอบเข้าไปใช้งาน กรณีนี้คนทำผิดอาจรับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

ในกรณีแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ แล้วก็ไปบอกคนอื่นให้รู้ กรณีนี้อาจรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ในกรณีนี้ก็เหมือนข้อแรกคือ รู้ user id และ password ของคนอื่นแล้วไปบอกคนอื่น ๆ อีก เจ้าของคอมพิวเตอร์ก็ต้องระมัดระวังไม่ไปบอก user id และ password ให้กับคนอื่นทราบ

ในกรณีมีข้อมูลของเจ้าของคอมพิวเตอร์ซึ่งเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วมีคนแอบไปล้วงข้อมูล ที่เรียกว่าเป็น hacker หรือนักเจาะข้อมูล คนทำผิดก็อาจรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

ในกรณีมีการส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัว แล้วมีคนไปดักจับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว กรณีนี้อาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

ต่อมาเป็นกรณีมีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ มีคนไปแอบปรับเปลี่ยนข้อมูล กรณีนี้ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

หากระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ แต่มีคนส่ง message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm เข้าไปก่อความจนระบบเขาใช้การไม่ได้ กรณีนี้ต้องรับผิดจำคุกไม่เกิน 5 ปี

กรณีมีคนส่งเมลให้ซ้ำๆ จนทำให้คนได้รับรำคาญ ซึ่งอาจจะเป็นโฆษณาหรือที่เรียกว่า Spam mail คนส่งต้องโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

กรณีผู้สร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้คนอื่นนำไปใช้ทำเรื่องไม่ดีที่กล่าวมา คนสร้างซอฟต์แวร์อาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี เช่นกัน

กรณีโศภณลามกอนาจารหรือส่งต่อ หรือเอาหน้าคนอื่นมาใส่ภาพลามก กรณีนี้อาจได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี

นอกจากนี้เจ้าของเว็บไซต์ที่ยอมให้มีการโศภณลามกอนาจารดังกล่าวก็ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ ต้องระมัดระวังอย่าให้มีการโศภณลามก หากเจอก็ต้องรีบลบทิ้ง

นอกจากนี้กฎหมายยังบอกว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องเขียนเก็บข้อมูลของผู้เข้ามาใช้งาน โดยเฉพาะการเช็ค IP วัน เวลาที่เข้ามาใช้งาน และอีกหลายๆอย่าง และต้องทำการเก็บไฟล์ในเว็บบอร์ด

สำหรับผู้ให้บริการนั้นมีหน้าที่และสิ่งที่จะต้องทำมากกว่าบุคคลทั่วไป โดยผู้ให้บริการนอกจากจะหมายถึง Internet Service Provider ทั่วไปแล้ว ยังหมายถึง ผู้ดูแลเว็บไซต์และครอบคลุมถึงหน่วยงานที่มีการจัดบริการออนไลน์ บริการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทั่วไปในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย เจ้าของร้านอินเทอร์เน็ต เจ้าของเว็บไซต์ รวมทั้งเจ้าของเว็บบอร์ด ล้วนแล้วเข้าข่ายที่จะเป็นผู้ให้บริการทั้งสิ้น หากท่านเปิดบริการให้สาธารณชน เข้ามาใช้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือสามารถแพร่ข้อความ ภาพ และเสียง ผ่านเว็บที่เป็นเจ้าของ ผู้ให้บริการตามกฎหมายนี้ต้องทำตามหน้าที่ของผู้ให้บริการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กล่าวคือ

ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้เก็บเกินเก้าสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปีเป็นกรณีพิเศษ

เฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ให้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับตั้งแต่การให้บริการสิ้นสุดลง ซึ่งผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ที่กฎหมายบังคับอย่างนี้ก็เพื่อมีการเมื่อทำผิดแล้ว ตำรวจจะได้มาตรวจสอบได้ว่า ใครเป็นคนเผยแพร่ เวลาเท่าไร ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องไหน อย่างไร เป็นต้น

มผิด	โทษจำคุก	โทษปรับ
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ	ไม่เกิน 6 เดือน	ไม่เกิน 10,000 บาท
การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะโดยไม่ชอบ	ไม่เกิน 1 ปี	ไม่เกิน 20,000 บาท
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ	ไม่เกิน 2 ปี	ไม่เกิน 40,000 บาท
การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ	ไม่เกิน 3 ปี	ไม่เกิน 60,000 บาท
การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ	ไม่เกิน 5 ปี	ไม่เกิน 100,000 บาท
การกระทำเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	ไม่เกิน 5 ปี	ไม่เกิน 100,000 บาท
การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข (Spam Mail)	ไม่มี	ไม่เกิน 100,000 บาท
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำความผิดอื่น (การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม)	ไม่เกิน 5 ปี	ไม่เกิน 100,000 บาท
ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิด	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด	ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิด
การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล	ไม่เกิน 3 ปี	ไม่เกิน 60,000 บาท

กรณีผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้คือ เมื่อได้รับการร้องทุกข์หรือตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อขอหมายเลข IP Address และวันเวลาที่พบการกระทำความผิด เมื่อทำการตรวจหมายเลข IP Address แล้วพบว่า เป็นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) รายใด เจ้าหน้าที่จะทำหนังสือสอบถามข้อมูลจราจรและข้อมูลผู้ให้บริการ หลังจากนั้นจะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีรายชื่อปรากฏมาให้ปากคำ ผู้เสียหายควรจดจำ URL (Uniform Resource Locator) ที่พบว่ามีกระทำความผิด และรวบรวมพยานหลักฐานที่สามารถหาได้ เช่น จัดพิมพ์รายละเอียดต่างๆ จดจำวัน

เวลาและสถานที่ที่พบว่ามีอาการกระทำความผิดเกิดขึ้น แล้วให้รีบไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจใน
ท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้น

กันทร กฤตรัชตนันต์

นิติกร